



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ กำหนดให้
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นั้น

บัดนี้ การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ผ่านเกณฑ์จัดทำเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานฉบับสมบูรณ์
ตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการประเมินบุคคล จำนวน ๗ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุดสำเนา ๖ ชุด) ส่งให้
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
(วันและเวลาราชการ) หากไม่จัดส่งตามที่กำหนดให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินผลงาน
และจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลใหม่ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://intranet.pcd.go.th/hr/>
หัวข้อการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

อนึ่ง ในการประเมินผลงานหากได้ตรวจสอบหรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้าราชการ
ผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ
หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเองหรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงาน
โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
คำทักท้วงให้ทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริง ข้อทักท้วง ลงลายมือชื่อที่สามารถติดต่อได้เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
และกรมควบคุมมลพิษจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

บัญชีรายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
แบบท้ายประกาศกรมควบคุมพิษ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		ตำแหน่งและส่วนราชการ ที่ได้รับผ่านเกณฑ์การพิจารณา		ชื่อผลงาน/ ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน
		เดิม	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่		
๑	นายฤทธิพร คมขุนทด	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ ส่วนของเสียอันตราย กองจัดการกากของเสีย และสารอันตราย	๑๐๒	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ ส่วนของเสียอันตราย กองจัดการกากของเสีย และสารอันตราย	๑๐๒	ผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตราย จากชุมชน ข้อเสนอแนวคิด การพัฒนารูปแบบและวิธีการประเมิน ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน ของประเทศ	๑. นายฤทธิพร คมขุนทด ร้อยละ ๙๐ ๒. นางสาวกุลชา ณะข่วง ร้อยละ ๑๐
๒	นางสาวรณิการ์ เทียนขาว	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมพิษที่ ๔ และควบคุมพิษที่ ๔	๓๖๐	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมพิษที่ ๔ และควบคุมพิษที่ ๔	๓๖๐	ผลงาน การยกระดับศักยภาพชุมชนให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนวคิด การพัฒนากระบวนการข้อมูล และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านแผนภูมิเน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ (Locker studio)	๑. นางสาวรณิการ์ เทียนขาว ร้อยละ ๘๕ ๒. นางธีรรัตน์ วิไลรัตน์ ร้อยละ ๑๐ ๓. นางจินตนา บุญเย็น ร้อยละ ๕